

Số: /SNN-VP
V/v chủ động tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Ninh Bình, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở

Thực hiện văn bản số 256/UBND-VP6 ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua (từ 05/4 đến 11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30.2% số mắc mới). Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Trong bối cảnh hiện tại, vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai. Mặc dù, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm người vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ nhóm người này. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm RSV,...cũng có nguy cơ gia tăng số người mắc, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Theo chức năng, nhiệm vụ tích cực chủ động, phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các dịch bệnh truyền nhiễm khác; **tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.**

- Tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh, vận động người thân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

- Chủ động, có các phương án chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong trường hợp có cán bộ của đơn vị dương tính vs Covid-19, bố trí sắp xếp nhân sự, công việc tránh để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong công tác tổ chức hội nghị, tại trụ sở cơ quan nơi hay ra vào tiếp khách hoặc các địa điểm, sự kiện tập trung đông người khuyến cáo cán bộ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn,...đặc biệt là dịp nghỉ lễ Tết trong thời gian tới.

Trên đây là một số nội dung triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban biên tập TTĐT Sở;
- Lưu: VT-VP.

PML

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Bình